

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 8/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh được tiến hành trong 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị của tỉnh và đời sống dân sinh. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021. Báo cáo nhấn mạnh: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt kết quả tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,23% so với năm 2019, tổng giá trị sản xuất tăng 1,8%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 3,3%; khu vực công nghiệp, xây dựng ước tăng 1,2%; khu vực thương mại, dịch vụ ước tăng 2,8% so với năm 2019. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, 100% số xã trong toàn tỉnh, 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông

thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Công tác chỉ đạo triển khai quy hoạch chung và các quy hoạch phân khu Khu kinh tế Thái Bình được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Việc thực hiện các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và hạ tầng khu công nghiệp được quan tâm chỉ đạo, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, giữ môi trường ổn định, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh ổn định trở lại ngay khi dịch bệnh được khống chế. Cùng với đó, đời sống văn hóa, xã hội được duy trì ổn định; chất lượng các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, lao động, việc làm ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của cơ bản ổn định. Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; trong đó nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 9,1% trở lên so với năm 2020.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVI. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, mục tiêu chung của tỉnh năm 2021. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh chuyển tải các chủ trương, định hướng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến với cử tri và nhân dân trong tỉnh; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, động viên, giám sát chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Tập trung mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến đột phá, bước ngoặt mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo môi trường lành mạnh, thông thoáng, hấp dẫn, thuận lợi để các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của kỳ họp lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp nêu

cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và quyết định đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền, góp phần vào thành công của kỳ họp. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe các tờ trình của UBND tỉnh về việc: Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường THPT Bắc Đông Quan, Trường THPT Nguyễn Du, Trường THPT Phú Đức; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn và làm kè chống sạt lở một số đoạn sông; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; phê duyệt biên chế công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2021 và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể Sở Ngoại vụ; điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, dưới sự điều hành của đồng chí Đàm Văn Vương, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh nghe đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI và các tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, về chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh năm 2021. Nghe Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021.

Buổi chiều, HĐND tỉnh nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

Thảo luận nhiều vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục chia tổ thảo luận đề các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Dự thảo luận tổ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở,

ban, ngành của tỉnh, thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Tại các tổ, nhiều vấn đề thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được cử tri kiến nghị liên quan tới đời sống của người dân được các đại biểu tiếp tục đưa ra thảo luận. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, thủy lợi các đại biểu đề nghị tiếp tục có cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, có giải pháp khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang và đẩy mạnh tích tụ ruộng đất; ban hành cơ chế đối với các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tạo điều kiện về nguồn lực để các xã hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Các huyện, thành phố cần rà soát, kiểm tra và có giải pháp quản lý nghiêm việc tự ý xây nhà trên đất nông nghiệp ở một số địa phương. Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nước sạch, các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất đã được phê duyệt, các dự án trong kế hoạch đấu giá đất để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; khẩn trương chỉ đạo các địa phương quy hoạch vùng chăn nuôi, có các biện pháp xử lý nước thải, chất thải theo công nghệ mới để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng nước sạch của một số doanh nghiệp nhằm bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Trong lĩnh vực công thương, giao thông, xây dựng cơ bản, các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành lựa chọn doanh nghiệp có năng lực vào Khu kinh tế Thái Bình; có giải pháp đẩy mạnh quy hoạch, phân khu chi tiết, đồng bộ, có cơ chế thu hút doanh nghiệp mới đầu tư vào tỉnh; có hướng dẫn cụ thể trong triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và hỗ trợ đào tạo nghề; sớm triển khai thi công các dự án giao thông đã được phê duyệt. Về dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá công trình thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công trình đê, kè, cống, từ đó sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư cho phù hợp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, khắc phục tình trạng giáo viên thừa, thiếu cục bộ ở một số trường. Tình trạng vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ở một số cơ sở còn cao, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ở một số bệnh viện còn thiếu, nhất là hệ thống xử lý chất thải y tế ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, đặc biệt là dịch Covid-19 dù đã được khống chế ở nước ta song vẫn có nguy cơ xâm nhập qua biên giới và lây lan ra cộng đồng, đề nghị quan tâm chỉ đạo khắc phục.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, xây dựng chính quyền, tiếp công dân và giải quyết đơn thư cũng được các đại biểu tập trung kiến nghị; trong đó đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm để đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố được tiếp thu, tổng hợp báo cáo tại phiên họp HĐND tỉnh sáng ngày 9/12.

Thông nhất nội dung thảo luận, thảo luận và chất vấn tại hội trường

Chiều ngày 8/12, HĐND tỉnh tổ chức họp với các vị đại biểu thống nhất ý kiến thảo luận, ý kiến phát biểu thảo luận và chất vấn tại hội trường vào sáng ngày 9/12. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Trong 2 phiên thảo luận tại tổ chiều ngày 7 - 8/12, đã có 82 lượt ý kiến của các vị đại biểu thảo luận, tham gia vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh trình kỳ họp. Các đại biểu nhất trí với nội dung của UBND tỉnh, của các ban HĐND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; đồng thời đóng góp ý kiến vào các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi; tài nguyên, môi trường, nước sạch; tài chính, ngân sách, đầu tư công; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh trật tự, xây dựng chính quyền, tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với ý kiến thảo luận của đại biểu vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu vào báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng chí cũng cơ bản nhất trí với nội dung đăng ký thảo luận, chất vấn tại kỳ họp của các vị đại biểu.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất bổ sung, chỉnh sửa một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu trong báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; thống nhất nội dung phát biểu, thảo luận và chất vấn tại hội trường. Một số vấn đề đại biểu quan tâm phát biểu tại các phiên thảo luận tổ sẽ được lãnh đạo UBND tỉnh giải trình, làm rõ trong phiên họp ngày 9/12.

NHÓM PHÒNG VIÊN

Ông Vũ Hồng Ca, tổ dân phố số 10, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình



Qua theo dõi các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI tôi đánh giá cao năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực. Tôi rất ấn tượng về những kết quả của việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần

thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19... Đạt được kết quả đó là do có sự quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết một lòng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp với quan điểm có việc gì có lợi cho dân, cho tỉnh thì quyết tâm làm, làm tới cùng, làm đồng bộ, hiệu quả. Kỳ họp này, tôi mong HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn dân xen để ra nhiều giải pháp thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra đưa nền kinh tế của tỉnh bứt phá trong thời gian tới.

Ông Vũ Quý Định, thôn Lê Lợi 2, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng



Qua theo dõi phiên họp của HĐND tỉnh diễn ra sáng ngày 8/12, tôi thấy các tờ trình trình tại kỳ họp rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tôi quan tâm đến tờ trình về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo tôi, việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng

trong phát triển nông nghiệp hiện nay, giúp nâng cao lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với nông dân; tiến tới hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời góp phần tăng quy mô sản xuất hàng hóa, vừa cho phép áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, hiện đại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của tổ chức sản xuất theo hợp đồng nhằm tránh tình trạng "đúng mùa, mất giá"... Đây là việc làm hết sức cần thiết, đáng ủng hộ được yêu cầu thực tiễn, giúp nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

Bà Tô Thị Hương, thôn Hòa Bình, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương



Thời gian qua, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện Kiến Xương nói riêng và toàn tỉnh nói chung đã được HĐND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết thấu đáo, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan đến nay

nhiều đề xuất, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết. Do đó, tôi kỳ vọng vào kỳ họp này các nội dung được đưa ra chất vấn cũng chính là những kiến nghị, những vấn đề nổi bật được nhân dân quan tâm để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, từ đó đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Tôi cũng mong HĐND tỉnh tiếp tục vào cuộc tích cực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đề xuất các giải pháp đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị của cử tri.

THU THỦY - PHẠM HƯNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388

GẶP MẶT...

(Tiếp theo trang 1)

thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020, để ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các vị đại biểu thực hiện đầy đủ nội quy, quy định trong suốt quá trình tham dự Đại hội, xác định đây là vinh dự to lớn, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần vào thành công chung của Đại hội. Ngoài ra, cần tích cực giao lưu, chia sẻ, tiếp thu và nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm mới trong đời sống xã hội để tiếp tục phát động và tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2020. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 với số lượng và vị trí sau: Mã vị trí, Vị trí tuyển dụng, Số lượng. I. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên: Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank. II. Hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (Mẫu lấy trên Website của Agribank, hoặc lấy trực tiếp tại các điểm nhận hồ sơ).